

# สำเนา

## ความที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๖๑๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการหารือมติคณะรัฐมนตรี

เรียน กระทรวง กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๓๙ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการหารือมติคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงและกรมทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ “เพื่อให้การปฏิบัติของส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งในระดับกรมและกระทรวงสอดคล้องกัน และป้องกันการหารือซ้ำซ้อน ส่วนราชการต่าง ๆ ควรจะได้หารือมติคณะรัฐมนตรีไปยังกระทรวงเจ้าสังกัดของตนก่อน หากกระทรวงยังมีปัญหาหรือข้อสงสัย จึงส่งข้อหารือไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อนึ่งหากเรื่องที่มีลักษณะให้วินิจฉัยหรือทบทวนมติคณะรัฐมนตรี ขอให้นำเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้ลงนามในหนังสือนำเสนอ เพื่อที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนได้ โดยไม่ต้องส่งเรื่องย้อนกลับมายังกระทรวงผู้หารืออีก ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๓๑ ข้อ ๑๐” ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

โดยที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับแนวทางปฏิบัติดังกล่าวได้ใช้มาเป็นระยะเวลานานแล้ว สมควรปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับปัจจุบัน จึงยกเลิกแนวทางปฏิบัติในการหารือมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น (ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๓๙ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เรื่อง การหารือมติคณะรัฐมนตรี) และได้ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการหารือมติคณะรัฐมนตรีใหม่ ดังนี้ “กรณีที่หน่วยงานต่าง ๆ มีปัญหาหรือข้อสงสัยในเนื้อหาสาระของมติคณะรัฐมนตรีให้หารือมติคณะรัฐมนตรีไปยังกระทรวงเจ้าสังกัดหรือกระทรวงที่กำกับดูแลหน่วยงานของตนให้ได้ข้อยุติก่อน หากยังไม่ได้ข้อยุติหรือกระทรวงยังมีข้อสงสัยจึงให้กระทรวงหารือไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยให้รัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามในหนังสือหารือ ส่วนหน่วยงานของรัฐที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐที่ไม่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหาร หากประสงค์จะหารือมติคณะรัฐมนตรีให้ส่งข้อหารือไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง โดยให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นเป็นผู้ลงนามในหนังสือหารือ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๓๒ (ชัยพล)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ www.soc.go.th